

บันทึกการเล่าเรื่อง

(๓/๒๕๕๔)

เรื่อง ติดตามตัวชีวิตที่ได้รับมอบหมาย และเรื่องอื่น ๆ
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ตึก ๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
การเชื่อมต่ออีเมลผ่านระบบ		
นายพงศกร หิรัญโรจน์	<p>- กทป.จะเริ่มมีการเชื่อมต่อระบบอีเมลเพื่อส่งข่าวสารให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น ผลการลงทะเบียน ผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะเชื่อมระบบข้อมูลผ่านอีเมลเพิ่มเติมจากที่นักศึกษาเคยได้รับข้อมูลจาก SMS แล้ว โดยนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลอีเมลของตนเองลงในระบบ</p> <p>- กทป.จะอัพเกรดระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพื่อให้ฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านงานทะเบียน และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑. มีการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารงานทะเบียนไปสู่ นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก</p> <p>๑. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบ ทำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ปรับแก้ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ และ ๓.๓		
นางสาวอุไรวรรณ อิมสุขวิริยะกุล	<p>- กทป. มีตัวชี้วัดที่ต้องทำ ๕ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ และ ๓.๓ และได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้าทีมระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ โดยมีการปรับแก้ข้อความต่าง ๆ โดยให้หัวหน้างานรับเข้าฯ สรุปตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา ได้มีการกำหนดเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินไว้ ๔ ข้อ ซึ่งงานรับเข้าฯ ทำได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยทำได้ ๖ ข้อ คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มีขั้นตอนการรับนักศึกษา๒. มีแผนรับนักศึกษา	<p>๑. ให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นายพงศกร หิรัญโรจน์	<p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ</p> <p>๔. มีแผนการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือก</p> <p>๕. มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ มีปฏิทิน การสอบคัดเลือก และระเบียบการสอบ คัดเลือก</p> <p>๖. มีการจัดทำสถิตินักศึกษา เสนอแนะให้ใส่รหัสเอกสารเพิ่มเติม โดยใส่ วงเล็บไว้ท้ายชื่อของผลการดำเนินการ ที่ อ้างอิง และให้ทุกคนเตรียมเอกสารตาม ขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ให้ครบ เมื่อตรวจสอบ จะได้หยิบใช้ได้ทันที</p> <p>- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระดับความสำเร็จของความ มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ๔ ข้อ และงาน ประมวผลฯ ทำได้ ๔ ข้อ ซึ่งทำได้ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลงานทะเบียน ๒. มีแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความ ปลอดภัยของระบบ ๔. มีการสำรองข้อมูลทุกวันศุกร์ <p>ซึ่งตัวบ่งชี้ของงานประมวผลฯ ยังเป็นงานที่ ใหม่อยู่ กทป.จะพยายามพัฒนาระบบและ ขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ให้หัวหน้ากลุ่มงานนัดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบของแต่ละคณะ นำเอกสารตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดมาตรวจสอบและรวบรวม อีกครั้ง โดย</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ในวันที่ ๔ กค. ๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗, ๓.๓ ในวันที่ ๕ กค. ๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕, ๒.๖ ในวันที่ ๖ กค. ๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น</p>	

เรื่องอื่น ๆ (การให้ขวัญและกำลังใจ)		
<p>นายพงศกร หิรัญโรจน์</p> <p>นางสาวอุไรวรรณ อิมสุขวิริยะกุล</p>	<p>จากการที่ทุกคนได้ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ดี กทป. จะให้รางวัลทุกคน ด้วยการจัดให้ทุกคนได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน ในหมู่คณะ และได้พักผ่อนหลังจากที่ได้ ทำงานกันมาหนักตลอดปี โดยทุกคนไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะเริ่มเดินทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ เดินทางกลับในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p> <p>- ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานให้ ละเอียดเรื่องการลงทะเบียนก่อนที่จะมีการ ลงทะเบียนจริง ตามปฏิทิน เพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลทำให้ ต้องทำเรื่องขอคืนเงินต่อไป</p>	<p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และ ร่วมกันทำกิจกรรมในวัน เดินทาง</p> <p>๑. เพื่อจะได้ระมัดระวังใน การทำงาน และควร ตรวจสอบงานทุกครั้งเพื่อ ป้องกันความผิดพลาด</p>